

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๓/ ๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การประชุมวิทยากรชาวไทย (Master trainer) ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมวิทยากรชาวไทย (Master trainer) ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ  
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายชื่อวิทยากรชาวไทย (Master trainer) ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค  
(Boot Camp) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำ ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยได้เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จำนวน ๑๕ ศูนย์ ซึ่งในแต่ละศูนย์อบรมจะมีวิทยากรชาวไทย (Master trainer) ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมกับ วิทยากรจากบริษัท British Council เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการอบรมครูภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๐ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑๑ - ๒๐ ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดจัดประชุมวิทยากรชาวไทย (Master trainer) ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน ภารกิจ ประจำศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ เดอะลือฟท์ รีสอร์ท เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งและอนุญาตให้วิทยากร ชาวไทย (Master trainer) ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้ารับการอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น โดยให้เดินทางเข้าพักก่อนและหลังการประชุมได้ ๑ วัน ตามความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่าย ในการ เดินทางไปราชการทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนจัดสรรไปพร้อมกับค่าใช้จ่าย ในการ จัดการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ ๑๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ แผ้วพลสง)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

โทร. ๐ ๘๘๔๕๔๓๖๔๒

นางสาวกัญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ๐๘๘๘๓๘๓๐๘๑